
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Nú þegar eru álögur á eigendur ökutækja sem eyrnamerktar eru samgöngumálum og rétt að 
minna á að í langflestum tilfellum þegar þessar álögur hafa verið kynntar gegnum tíðina hafa 
þær verið sagðar til viðhalds og nýbygginga vegakerfisins. Reynslan sýnir hinsvegar að lítill 
hluti þessara álagna skilar sér þangað sem þeim var ætlað í upphafi.

Að auki má draga í efa að útreikningar þeir sem birtir hafa verið standist skoðun. Að mínu viti 
er mikil hætta á að þessar álögur muni þurfa að vera mun miklu hærri en segir í kynningum á 
frumvarpinu og þar með er verið að blekkja almenning. Því er ekki með nokkru móti hægt að 
sætta sig við þetta frumvarp eins og það er lagt fram og kynnt.
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